



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐

เพื่อให้การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษีประเภทต่างๆ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีแต่ละประเภทดังนี้

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน อันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลไผ่ ไปปรับแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.๒) และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการ แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และต้องชำระภาษีภายใน ๓๐ วันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.๘)

๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) และได้รับการประเมินแล้ว ไปชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ และบุคคลใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหม่ หรือจำนวนเนื้อที่ดินเดิมของเจ้าของที่ดินผู้ใดได้เปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินนั้น ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าของที่ดินนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง

๓. ภาษีป้าย ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ไปปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) และให้กรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงรายการภาษีป้าย แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ และต้องชำระภาษีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน (ภ.ป.๓)

๔. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบขอต่อใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ผู้ประกอบการไปติดต่อขอชำระได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ โดยกรณียาใหม่ ให้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาต ก่อนประกอบการ กรณียาเก่าให้ยื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ

ให้ผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละประเภท ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมภายในกำหนด ได้ที่ กองคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๔๕๘๒๑-๒๐๐ ได้ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายประสิทธิ์ เจตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่